

Số: 141 /BC-UBND

Nam Tiến, ngày 10 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả ước thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính Phủ trên địa bàn phường Nam Tiến năm 2023.

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phố Yên.

Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước;

UBND phường Nam Tiến thành phố Phố Yên báo cáo kết quả ước thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ trên địa bàn UBND phường Nam năm 2023 như sau:

I. Về kết quả thực hiện:

Tổng số biên chế được giao: 20 người.

Số biên chế hiện có: 20 người.

Số biên chế tiết kiệm được: 0 người

1. Về kinh phí:

- Kinh phí khối quản lý nhà nước, đảng đoàn thể Kinh phí không thực hiện tự chủ : 4.484,811 triệu đồng.

- Số kinh phí tiết kiệm được: Không.

2. Phân phối sử dụng kinh phí tiết kiệm được: Không có

II. Tình hình triển khai xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:

Các ban ngành đoàn thể căn cứ vào nhiệm vụ và kế hoạch kinh phí được giao đã thực hiện xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng tại đơn vị mình ngay từ đầu năm. Trong năm 2023, 100% đã thực hiện xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ thông qua Hội nghị cán bộ công chức. Nội dung của quy chế chi tiêu nội bộ đã đảm bảo các quy định, chế độ hiện hành.

III. Việc ban hành các tiêu chí cơ bản của cơ quan chủ quản cấp trên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan:



Công tác triển khai ban hành các tiêu chí cơ bản để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn còn chưa kịp thời.

IV. Kết quả sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên tại cơ quan hành chính:

Trong năm 2023, Thủ trưởng đơn vị cơ quan hành chính đã chủ động sử dụng tiết kiệm kinh phí theo dự toán được giao để đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao. Các nội dung chi của các đơn vị đều đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, sử dụng có hiệu quả kinh phí, 100% các chế độ chi đều không vượt chế độ định mức. Thực hiện tiết kiệm triệt để trong chi tiêu như: Tiền điện, nước, điện thoại, không đặt báo giấy... để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Trong năm 2023 là năm thứ 2 của thời kỳ ổn định ngân sách 2022- 2025. Căn cứ vào dự toán được UBND thành phố giao và Nghị quyết HĐND thành phố, UBND phường Nam Tiến đã giao dự toán cho ngân sách năm 2023 cho các ban ngành đoàn thể. Do định mức khoán kinh phí còn thấp. Sau khi UBND phường Nam Tiến phân bổ theo định mức quy định Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên thì cơ cấu chi chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương đang vượt quá 75% tổng số chi. Do vậy các đơn vị cơ quan hành chính không có tiết kiệm chi để chi cho thu nhập tăng thêm mà giành 100% kinh phí chi đảm bảo các hoạt động chuyên môn.

V. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện:

a. Thuận lợi:

- Được sự chỉ đạo sát sao của tập thể Ban thường vụ đảng ủy phường, sự giám sát chặt chẽ của HĐND phường; sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ về chuyên môn của Phòng Tài chính – Kế hoạch, nên việc tổ chức triển khai, hướng dẫn tới các đơn vị được kịp thời thuận lợi.

- Trong quá trình thực hiện đã tạo sự chủ động trong công tác quản lý, sử dụng kinh phí ở các đơn vị; đảm bảo tính công khai, dân chủ, phát huy sức mạnh của tổ chức công đoàn và tập thể cơ quan.

b. Hạn chế, khó khăn:

Năm 2023 là năm thứ 2 của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 định mức chi quản lý hành chính vẫn thấp, giá cả thị trường biến động; giá cả hàng hóa, dịch vụ công cộng tăng. Bên cạnh đó, phát sinh nhiều nhiệm vụ đặc thù, thành phố đã thực hiện trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên giao đầu năm nên hầu hết không có nguồn để chi tăng thêm thu nhập cho cán bộ, công chức. Do vậy chưa thực sự là động lực trong việc tổ chức thực hiện giao quyền tự chủ ở các đơn vị dự toán. Bên cạnh đó biên chế tại phường chưa ổn định, do vậy còn gặp nhiều khó khăn trong công tác tự chủ.

c. Kiến nghị:

- Đề nghị tỉnh tăng định mức chi thường xuyên, nguồn thực hiện các chế độ chính sách mới cho các đcm vị để đảm bảo hoạt động của đơn vị và tạo điều kiện tăng thêm thu nhập cho cán bộ công chức.

- Đề nghị phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội Vụ hướng dẫn xây dựng tiêu chí cơ bản làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trên đây là báo cáo của UBND phường Nam Tiến về tình hình thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ năm 2023./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT,



ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Toàn
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quang Toàn

